

Số: /KH-PCTT & TKCN

Hồng Đức, ngày 14 tháng 4 năm 2022

**KẾ HOẠCH
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2022**

**Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN
TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2021**

I. Kết quả

Năm 2021, UBND xã các ngành, đơn vị trên địa bàn xã đã chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo, lãnh đạo của UBND huyện Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện Ninh Giang sự lãnh đạo của Đảng ủy xã Hồng Đức về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TLCN), tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết, chủ động trong công tác PCTT & TKCN thể hiện trên các mặt:

Kiên toàn kịp thời BCH PCTT & TKCN xã, các tiểu ban chỉ đạo ở xã và ở thôn, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Tổ chức kiểm tra các tuyến đề phòng chống thiên tai xung quanh xã, lầy đủ đất dự phòng các cống dưới đê ven sông Đĩnh Đào theo kế hoạch huyện giao. Kiểm tra tu sửa các cống rãnh, trang thiết bị, máy bơm nước, giải tỏa dòng chảy phục vụ tiêu thoát nước. Cử lực lượng cấm cừ đào mò tham gia tập huấn huyện. Bước đầu chuẩn bị vật tư dự trữ chuyên dùng và vật tư trong dân phục vụ PCTT.

Thực hiện việc phổ biến tuyên truyền kịp thời các văn bản chỉ đạo về công tác PCTT & TKCN. Kiểm tra và phối hợp các cơ quan có thẩm quyền cấp trên kiểm tra, phát hiện có biện pháp xử lý các vi phạm phát sinh liên quan đến đê điều, dòng chảy làm ảnh hưởng đến công tác PCTT & TKCN trên địa bàn.

Ban chỉ huy PCTT & TKCN xã bám sát diễn biến thời tiết và các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện để chỉ huy, chỉ đạo kịp thời. Chủ động đối phó với tình hình mưa, lũ... các thiệt hại bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra cho lúa và cây vụ đông được khắc phục hiệu quả. Các diện tích lúa, cây trồng bị ngập úng được tháo gạn, bơm tiêu khẩn trương, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại cho lúa, hoa màu.

II. Tồn tại

Tình trạng vi phạm lấn chiếm đất công để sử dụng vào mục đích khác của các cá nhân, việc khai thác cát trái phép ở lòng sông Đĩnh Đào thuộc địa phận xã quản lý làm ảnh hưởng đến công trình phòng chống lụt bão vẫn còn xảy ra ở một số khu vực. Công tác kiểm tra, phát hiện chưa kịp thời, biện pháp xử lý chưa kiên quyết.

Công tác chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện ở cả cấp xã, cấp thôn và trong nhân dân chưa cụ thể, còn mang tính hình thức. Đại đội xung kích của xã, lực lượng xung kích ở các thôn tuy có danh sách được biên chế nhưng chưa được rà soát cụ thể, chưa được tập duyệt tập chung nên chưa rõ thực lực, khả năng ứng cứu khi có sự cố xảy ra.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chưa được thường xuyên, các ban chỉ ủy các chi bộ, các tiểu ban các thôn, một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn có tư tưởng chủ quan, lơ là. Khi có thông báo tình hình mưa, bão chưa thực hiện nghiêm việc thường trực, trực ban để tập chung chỉ đạo, chỉ huy. Một số thành viên ban chỉ huy PCTT & TKCN xã chưa sâu sát trong kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Công tác tu sửa các công trình, mương máng, cống rãnh, công tác giải tỏa dòng chảy nội đồng, tiêu thoát nước khu dân cư làm chưa tích cực nhất là lối tiêu thoát nước các ao trong làng các hộ thầu thả cá ngăn đặng gây ngập úng, một số kênh mương tiêu thoát nước bị lấn chiếm, vớt đổ rác bừa bãi ảnh hưởng dòng chảy. Một số dòng tiêu thoát nước trong làng nhân dân còn lấn chiếm làm ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước có lúc còn gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến cây cối hoa màu của nhân dân trong khu dân cư, chưa có biện pháp để giải phóng dòng chảy kịp thời.

Phần thứ hai **KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ** **TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2022**

I. Nhận định sơ bộ thời tiết năm 2022

1. Khí tượng

a. Bão và áp thấp nhiệt đới và các hiện tượng thời tiết

Từ tháng 5 đến tháng 7 có khả năng xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới và ảnh hưởng đến các tỉnh phía Bắc.

b. Nhiệt độ

Từ cuối tháng 02 xuất hiện rét đậm thời tiết cực đoan không theo quy luật, từ tháng 3 đến tháng 5 nhiệt độ phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Nhiệt độ cao nhất trong tháng 05 và tháng 06 có chiều hướng tăng cao.

c. Lượng mưa

Hiện tượng ENSO trong trạng thái LANINA đến hết tháng 02/2022 với xác suất khoảng 90%, từ tháng 3- tháng 5/2022 ENSO vẫn ở trạng thái LANINA yếu với xác suất khoảng 50%.

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ HIỆN TRẠNG CÁC CÔNG TRÌNH, HỆ THỐNG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI.

1. Đặc điểm tình hình

Hồng Đức nằm ở phía Bắc huyện Ninh Giang có tổng diện tích đất tự nhiên 618.11 ha trong đó:

- Đất nông nghiệp: 373.72ha.

Thuộc vùng chiêm trũng, địa hình phức tạp, cao thấp xen kẽ. Khi mùa mưa bão lượng nước trên sông Đĩnh Đào lớn, các cống tiêu cao ra sông phải đóng chặt. Lượng nước ứ đọng trong khu dân cư và ngoài đồng khi tiêu thoát phụ thuộc chủ yếu vào trạm bơm tiêu đê Bùng 2 và trạm bơm xí nghiệp KTCTTL nằm trên địa bàn và các máy bơm tiêu hút tại địa phương nên gặp rất nhiều khó khăn, thời gian thường kéo dài gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

2. Hệ thống các máy bơm tưới, tiêu và chống úng lụt năm 2022.

Trên địa bàn xã hiện có 8 cụm máy bơm nước tổng công suất là 269 KW. Trong đó:

- Cụm máy bơm nhà nước tại Đồng Lạc, công suất 99 KW, tưới 85 ha, tiêu 85 ha.
- Máy bơm cạnh bà Tuyển thôn Đồng Lạc, công suất 33 KW, tưới 12,6 ha, tiêu 12,6 ha.
- Máy bơm cạnh nhà ông Dũng ở xóm mới đường 392, công suất 20KW, phục vụ tưới 24,21 ha, tiêu 24,21 ha.
- Máy bơm ao 6 sào thôn Tế Cầu, công suất 30 KW tưới 32,3 ha, tiêu 32,3ha.
- Máy bơm Đống Bục Thôn Mai Động, công suất 30 KW tưới 27 ha; tiêu 27ha
- Máy bơm Đa Tiên Thôn Mai Động, công suất 20KW tưới 19,05 ha; tiêu 19,05ha
- Máy bơm Chiều Diêm thôn Kim Húc, công suất 15 KW tưới 13,2 ha; tiêu 13,2ha
- Máy bơm Cây Đề thôn Kim Húc, công suất 22 KW, tưới 28,94 ha, tiêu 28,94ha.
- Ngoài ra các trạm bơm như trạm bơm dốc bùng 2, trạm bơm xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi của huyện nằm trên địa bàn còn bơm tiêu cho 36ha cây chuyển đổi, 54ha diện tích nuôi trồng thủy sản, 99ha diện tích cây ăn quả trong khu dân cư.

3. Hiện trạng công trình phòng chống lụt, úng năm 2022

3.1. Công trình phòng chống lụt, úng hiện có.

Tuyến đê sông Đĩnh Đào trên địa giới hành chính xã Hồng Đức quản lý dài 4km bắt đầu từ Cống Cửa kênh xã Đức Xương (Gia Lộc) về đến cống Ông Sái xã Ứng Hòa (Ninh Giang) bao chắn thôn Kim Húc và thôn Đống Lạc. Đây là tuyến đê thuộc công trình phòng chống úng nội đồng của huyện, toàn tuyến đê có 2 cống dưới đê là cống Cây Đề thôn Kim Húc và cống tiêu trạm bơm nhà nước thôn Đồng Lạc. Đoạn sông này thuộc khu vực cuối nguồn của hệ thống Bắc - Hưng - Hải luôn chịu tác động của nước dồn từ thượng lưu xuống. Tuy công trình mặt đê và thân đê đã được tu bổ nhiều lần cơ bản đảm bảo theo thiết kế, nhưng do đặc điểm mặt sông rộng, uốn khúc quanh co, tạo dòng chảy gây sỏi mòn. Phía trong đê 1 số khu vực ruộng trũng thấp vì vậy cần phải được chú ý theo dõi kiểm tra thường xuyên trong mùa mưa bão.

Tuyến đê từ cầu Man thôn Mai Động về cống cầu Bản thôn Tế Cầu không chịu nhiều tác động của nước ngoại lai. Song lại là tuyến đê ngăn nước bơm tiêu từ thôn Me xã Đức Xương (Gia Lộc) và từ nội đồng xã An Đức ra nên mực nước trên dòng lúc đang mùa mưa bão thường xuyên lớn, lòng sông này đã được khơi thông nạo vét song do đặc điểm địa hình nước dồn chảy lớn nên nước bị tắc nghẽn và thường xuyên dâng cao gây tràn làm cho Trạm bơm dốc Bùng không bơm hút kịp. Vì vậy luôn gặp khó khăn cho việc tiêu úng, các khu đồng ven đê từ thôn Mai Động đến thôn Tế Cầu gây ảnh hưởng đến các trà lúa mùa đã gieo cấy.

3.2. Đặc điểm công trình phòng chống úng nội đồng.

Các tuyến đê ngăn vùng cao thấp có hình thành song những năm gần đây chưa được tích cực, thường xuyên tu bổ nâng cấp, chưa được thiết kế lại cho gọn từng vùng cụ thể, hệ thống tiêu thoát nước liên quan đến các vùng chuyển đổi còn nhiều bất cập, các đường tiêu hiện đang trong tình trạng chảy tràn lan không theo đường tiêu thoát nhất định, hệ thống công ngăn hầu hết không được thiết kế cánh

đóng mở. Tuy hệ thống các trạm bơm được bố trí theo từng vùng công suất có đủ khả năng bơm tiêu ở mức độ vừa, song do đê ngăn vùng không gọn nên gặp rất nhiều khó khăn trong giải tỏa nên gây ảnh hưởng đến công tác tiêu úng phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân mỗi khi có mưa bão gây úng lụt.

B. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2022

I. Mục tiêu

Tập chung chỉ đạo phòng chống hạn, đảm bảo an toàn tuyệt đối các tuyến đê, hệ thống công trình phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của tập thể và nhân dân khi có thiên tai xảy ra.

Quyết tâm hộ đê chống úng tích cực, tập trung mọi nguồn lực chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời sự cố thiên tai xảy ra trên địa bàn xã.

II. Nhiệm vụ

1. Công tác chuẩn bị

Từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4 năm 2022 kiểm tra đánh giá thực trạng tình hình các công trình, thiết bị, phương tiện PCTT trong địa phương. Xây dựng kế hoạch tu sửa các tuyến đê, cống, hệ thống tiêu thoát nước, máy bơm nước và các phương tiện, dụng cụ đảm bảo cho công tác phòng chống thiên tai trong toàn xã.

Từ ngày 13 đến ngày 22 tháng 4 năm 2022 Triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai của xã và từng địa bàn thôn, từng ngành, từng đơn vị ...

Triển khai tổ chức thực hiện hoàn chỉnh công tác duy tu, sửa chữa các công trình, trang thiết bị, máy bơm nước, sửa cống rãnh, khơi thông dòng chảy, mua sắm bổ sung trang thiết bị, dụng cụ, chuẩn bị vật tư.... đảm bảo theo kế hoạch.

Từ ngày 23 đến 30 tháng 4 năm 2022: Triển khai các lực lượng phòng chống thiên tai. Tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị lực lượng, vật tư dự phòng, phương tiện phục vụ. Ban chỉ đạo, các tiểu ban, các thôn hoàn chỉnh phương án PCTT và TKCN gửi báo cáo về TT BCH PCTT xã.

2. Tổ chức lực lượng và vật tư dự phòng.

a. Về lực lượng

Ban chỉ huy PCTT & TKCN xã thành lập 1 Đại đội xung kích gồm 120 người có đủ sức khỏe và lòng nhiệt tình thực hiện công việc do Đ/c chỉ huy trưởng QS xã chỉ huy, đ/c Bí thư Đoàn xã phối hợp điều hành.

Chọn từ đại đội xung kích biên chế 1 trung đội có 35 người chuyên nhiệm vụ cắm cừ đào mò.

Ngoài Đại đội xung kích chọn thêm 50 người để dự phòng bổ sung lực lượng xung kích khi cần thiết.

Mỗi thôn thành lập 1 tiểu ban PCTT & TKCN số lượng từ 7-9 người do Đ/c Trưởng thôn làm Trưởng tiểu ban. Các thành viên gồm Ban chỉ ủy chi bộ, Đại diện các đoàn thể và lực lượng có liên quan.

Mỗi thôn biên chế lực lượng xung kích gồm 50 người (ngoài số người đã được biên chế vào lực lượng xung kích của xã) bố trí đầy đủ dụng cụ mai, kéo, cuốc, xẻng và các dụng cụ cần thiết khác đảm bảo điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai và TKCN trong địa bàn và sẵn sàng tham gia lực lượng ứng cứu khi được điều động.

Các tiểu ban thôn xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch PCTT trên các tuyến đê khu vực nội đồng, địa bàn khu dân cư thuộc đơn vị quản lý. Cử lực lượng tuần tra canh gác các tuyến đê được BCH PCTT & TKCN xã phân công.

b. Về chuẩn bị vật tư dụng cụ

Ban chỉ huy PCTT & TKCN xã chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, phương tiện, vật tư dự phòng phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai khi có tình huống xảy ra.

III. Tổ chức điều hành, chỉ huy PCTT và TKCN.

1. Đối với BCH PCTT & TKCN xã: Cơ chế chỉ đạo, điều hành thực hiện theo kế hoạch chung được thống nhất. Chỉ đạo, sử dụng các ngành chuyên môn, cán bộ công chức có trách nhiệm tham mưu giúp BCH về công tác chuyên môn và các vấn đề có liên quan đến công tác PCTT của xã.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ công tác PCTT & TKCN năm 2022, BCH PCTT xã được phân thành các tiểu ban phụ trách giải quyết công việc với nội dung và nhiệm vụ sau:

** Tiểu ban tiền phương*

Tham mưu cho Ban chỉ huy PCTT xã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về công tác PCTT trên toàn bộ tuyến đê sông Đĩnh Đào về các tuyến đê bao quanh xã trên địa bàn thôn Đông Lạc đi bao quanh thôn Tế Cầu, bao quanh thôn Mai Động về đến cống cửa kênh nối tuyến đê sông Đĩnh Đào (Kim Húc).

** Tiểu ban nội đồng.*

Tham mưu cho Ban chỉ huy PCTT xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về công tác phòng chống úng đảm bảo an toàn cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh kinh tế trong các khu dân cư, triển khai và đôn đốc các đơn vị thôn giải tỏa dòng chảy trên kênh mương, cống rãnh, chuẩn bị vật tư, máy bơm, các thiết bị và nhân lực đề phòng sự cố xảy ra trong mùa mưa bão.

** Tiểu ban Hậu phương.*

Tham mưu cho ban chỉ huy PCTT xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dự phòng để khắc phục hậu quả sau lũ, bão, triển khai và tổ chức thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, có kế hoạch chỉ đạo dự phòng chuẩn bị giống cây con, chỉ đạo đôn đốc trạm y tế xã tổ chức đội cấp cứu lưu động, dự phòng thuốc chữa bệnh, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh phát sinh sau thiên tai.

Kiểm tra công tác chuẩn bị PCTT về tài sản, nhà cửa trong các cơ quan, đơn vị, nhà trường, nơi công cộng tập thể và nhà dân.... nhằm hạn chế những thiệt hại do thiên tai gây ra.

** Tiểu ban tìm kiếm cứu nạn*

Tham mưu giúp ban chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn xã: Xây dựng kế hoạch, phương án sử dụng lực lượng, phương tiện và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, ứng phó với thiên tai, thảm họa xảy ra trên địa bàn xã.

2. Phân công phụ trách các tuyến đê và cống dưới đê bao quanh xã.

Đoạn 1: Từ Khóm me đến cống Cửa kênh đến Ngọn trại do tiểu ban PCTT thôn Kim Húc phụ trách.

Đoạn 2: Từ Ngọn trại đến cống ông Sái đến Hang trê do tiểu ban PCTT thôn Đông Lạc phụ trách.

Đoạn 3: Từ Hang trê đến Đông Tây do tiểu ban PCTT thôn Tế Cầu phụ trách.

Đoạn 4: Từ Đòng Tậy đến Khóm Me do tiểu ban PCTT thôn Mai Động phụ trách.

Công cây Đê thôn Kim Húc do Bà Nguyễn Thị Tựa Trưởng thôn Kim Húc phụ trách.

Công sả tiêu trạm bơm nhà nước thôn Đòng Lạc do ông Nguyễn Văn Kiện Trưởng thôn Đòng Lạc phụ trách.

Công nội đồng trên sông trung thủy nông tại Cầu Mè Mai Động do ông Phạm Văn Đoàn Trưởng thôn Mai Động phụ trách.

3. Phân công thành viên BCH PCTT & TKCN xã phụ trách thôn.

Thôn Tể Cầu ông Nguyễn Văn Yên phụ trách

Thôn Đòng Lạc ông Phạm Văn Khôi phụ trách

Thôn Kim Húc ông Nguyễn Phú Khải phụ trách

Thôn Mai Động ông Nguyễn Văn Quyết phụ trách.

IV. Những quy định chung trong công tác PCTT & TKCN.

a. Thường trực BCH PCTT & TKCN đặt tại trụ sở làm việc của UBND xã gồm có các ông bà sau:

1. Ông Tạ Ngọc Quyên. Phó bí thư Đảng uỷ - CT UBND xã - Trưởng ban chỉ huy PCTT & TKCN xã.

2. Ông Phạm Văn Khôi. Phó CT UBND xã - Phó trưởng ban TT BCH PCTT & TKCN xã.

3. Ông Lê Minh Đức. Trưởng công an xã. Phó trưởng ban BCH PCTT & TKCN.

4. Ông Nguyễn Văn Yên. Chỉ huy trưởng quân sự xã. Phó trưởng ban BCH PCTT & TKCN

5. Ông Đoàn Văn Kiểm. Công chức VP HĐND&UBND, UV BCH PCTT & TKCN xã.

6. Ông Vũ Mạnh Đạt. Công chức địa chính - GTTL, NN. NT xã ủy viên ban CH PCTT & TKCN xã.

7. Ông Vũ Văn Kiên. Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc HTXDVNN, UV BCH PCTT & TKCN xã.

8. Bà Phạm Thúy Luận: Tài chính – Kế toán, UV BCH PCTT & TKCN

9. Ông Triệu Đức Thiêm: Công chức Địa chính & Môi trường, UV BCH PCTT & TKCN.

Các ngành, đơn vị, các thôn nghiêm túc chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện, dụng cụ sẵn sàng thực hiện tốt công tác phòng chống và xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra trước, trong và sau thiên tai.

- Khi có lệnh báo động các cấp hoặc công điện chỉ đạo của cấp trên. Thường trực BCH PCTT & TKCN xã có trách nhiệm thông báo cho mọi thành viên trong ban và tiểu ban các thôn biết để triển khai, chỉ đạo thực hiện.

- Những ngày có báo động cấp 1 cấp 2. TT BCH PCTT & TKCN xã, trưởng các tiểu ban của xã, trưởng các tiểu ban các thôn thường trực tại các điểm đã quy định. Khi có báo động cấp 3 trở lên hoặc báo động khẩn cấp, toàn bộ BCH PCTT & TKCN xã, trưởng các tiểu ban các thôn có mặt thường trực tại trụ sở UBND xã để triển khai phương án điều hành PCTT & TKCN.

- Công tác tổ chức LL gác đê, cống do TT BCH PCTT & TKCN xã chỉ đạo, các LL xung kích xã, LL xung kích các thôn sẽ được báo động sẵn sàng. Công tác

kiểm tra công, đê và các điều kiện liên quan khác được tăng cường theo sự chỉ đạo, điều hành của TT BCH PCTT & TKCN xã và theo chức năng nhiệm vụ của từng tiểu ban, đơn vị, các thành viên đã được phân công.

b. Tiểu ban PCTT và TKCN các thôn thường trực tại Nhà Văn hóa các thôn

*** Quy định về đóng mở cống**

Trong suốt mùa mưa bão, các cống ngầm qua đê bao quanh xã, cống Cầu Mè phải được đóng kín, chống dò rỉ. Khi cần lấy nước hoặc tiêu nước phải được sự nhất trí của TT BCH PCTT & TKCN xã thì người được giao phụ trách quản lý cống mới được vận hành đóng, mở cống theo đúng quy định và phải chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn trước BCH PCTT & TKCN xã.

Tiểu ban nội đồng phối hợp với HTX DVNN chịu trách nhiệm điều hành các cống tiêu nước từ trong các làng ra đồng, điều hành các cống, máng liên quan giữa các vùng nội đồng theo khu vực chung của BCH PCTT xã.

*** Quy định hiệu lệnh, điều hành chỉ huy**

Đề đảm bảo sự thống nhất đạt hiệu quả cao trong công tác PCTT và TKCN. Thường trực BCH PCTT & TKCN xã chỉ đạo toàn bộ việc thông báo tình hình thời tiết mưa bão, mực nước, cấp báo động và triển khai điều hành các biện pháp xử lý PCTT và TKCN chung trong toàn xã, giao các thành viên trong ban, các tiểu ban, các lực lượng căn cứ nhiệm vụ trách nhiệm được phân công chịu trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo thống nhất.

Giao cho chỉ huy trưởng Quân sự xã thống nhất hiệu lệnh báo động, hiệu lệnh chỉ huy với các LL xung kích ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Hiệu lệnh quy định phải được phổ biến đến toàn thể LL xung kích và phải được thông báo rộng rãi trên hệ thống đài truyền thanh xã cho toàn thể nhân dân biết để kịp thời ứng cứu, đồng thời báo cáo quy định hiệu lệnh bằng văn bản về TT BCH PCTT và TKCN xã.

V. Trách nhiệm của các ngành, đơn vị trong công tác PCTT & TKCN

Năm 2022 thời tiết diễn biến thường xảy ra hết sức phức tạp, vì vậy việc PCTT và công tác tìm kiếm cứu nạn là việc làm vô cùng quan trọng và cấp bách. BCH PCTT & TKCN xã yêu cầu các ngành, đơn vị, các thôn, các tiểu ban, toàn thể LL và nhân dân không lơ là chủ quan mất cảnh giác trong công tác PCTT và TKCN ở đơn vị, cơ quan, gia đình mình. Tập chung quán triệt sâu rộng đến các ngành, đoàn thể và nhân dân chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện để phòng ngừa, đối phó và khắc phục hậu quả trước, trong và sau thiên tai nhằm ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân.

Triển khai kế hoạch chuẩn bị vật tư dự phòng đầy đủ, cụ thể từng chủng loại đưa về địa điểm tập kết đúng thời gian quy định để khi cần sử dụng đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả. Các đơn vị và người được giao phụ trách tổ chức kiểm tra báo cáo kết quả về thường vụ Đảng ủy, TT BCH PCTT & TKCN xã để chỉ đạo.

Chỉ huy trưởng quân sự xã phối hợp với bí thư đoàn thanh niên xã biên chế đủ LL xung kích, xây dựng kế hoạch chỉ huy, ứng cứu, kế hoạch diễn tập vào thời điểm thích hợp.

Trưởng công an xã xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, tổ chức thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của tập thể và nhân dân.

Công chức tài chính kế toán có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ kinh phí kịp thời mua sắm dụng cụ, trang thiết bị phục vụ PCTT & TKCN theo kế hoạch.

Trưởng trạm y tế xã xây dựng kế hoạch và tổ chức cấp cứu cơ động và dự phòng thuốc chữa bệnh đủ sử dụng trong mọi tình huống.

Giám đốc HTXDVNN có kế hoạch đảm bảo an toàn cho các cụm máy bơm. Chuẩn bị tốt giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với thực tế địa phương kịp thời khắc phục hậu quả của thiên tai gây ra.

Các tiểu ban PCTT & TKCN xã, các tiểu ban các thôn, các ngành, đơn vị xây dựng kế hoạch lập phương án PCTT & TKCN của đơn vị mình. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, thành viên và báo cáo bằng văn bản kết quả triển khai về TT BCH PCTT & TKCN xã trước ngày 30/4/2022.

Công tác PCTT & TKCN là nhiệm vụ, là trách nhiệm của Đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể, đơn vị và toàn thể nhân dân trong xã. Vì vậy các ngành, đơn vị, các tiểu ban các thôn, mỗi tập thể và cá nhân thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình làm tốt công tác PCTT & TKCN là góp phần đảm bảo sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Nơi nhận:

- TT BCH PCTT huyện (Đề b/c);
- TV Đảng ủy, TT HĐND, LĐ UBND xã;
- Các thành viên BCH PCTT xã;
- Các ngành, đơn vị liên quan;
- Lưu văn phòng.

**TM BCH PCTT & TKCN XÃ
TRƯỞNG BAN
CHỦ TỊCH**

Tạ Ngọc Quyên